



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑๐๕๕

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์/คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ/
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม/ผู้อำนวยการกองอาคาร
และสถานที่

ตามที่คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำได้จัดส่งข้อมูลการใช้ประโยชน์
พื้นที่อาคารเดิมคณะเทคโนโลยีการประมงฯ เสนอให้อธิการบดีพิจารณาสั่งการให้ประธาน
คณะกรรมการวางแผนแม่บทฯ ชี้แจงตัวเลขประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารที่ขัดแย้งกับ
คณะเทคโนโลยีการประมงฯ โดยอธิการบดีได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ และ
รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ พิจารณา นั้น

กองอาคารและสถานที่ ได้ชี้แจงมติที่ประชุมของคณะกรรมการวางแผนแม่บทฯ เมื่อวันที่
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เกี่ยวกับการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์พื้นที่อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีการ
ประมงฯ คือ “จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่อาคาร (อาคารเดิม) ของคณะเทคโนโลยีการ
ประมงฯ ที่นำเสนอพบว่า มีห้องเรียน, ห้องปฏิบัติการ บางส่วนมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร
ที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนด จึงมีข้อเสนอแนะว่า เห็นควรพิจารณาหากมีการออกแบบอาคารใหม่
ควรให้มีการบูรณาการระหว่างอาคารเดิมและอาคารใหม่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด” ขอชี้แจง ดังนี้

๑. คณะเทคโนโลยีการประมงฯ ได้วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ห้องในอาคารเรียน
ทั้ง ๓ ภาคเรียนมารวมกันแล้วหารด้วย ๓ คือ $๙๘.๕๑ + ๑๐๗.๓๓ + ๙๘.๒๕ / ๓ = ๑๐๑.๓๖$
($๓๐๕.๙ / ๓ = ๑๐๑.๓๖$)

วิธีการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง คือ จะต้องมีการคำนวณหาอัตราการใช้ห้อง และอัตราการใช้
พื้นที่ก่อน แล้วนำมาคำนวณประสิทธิภาพการใช้ห้อง ตามสูตรการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ห้อง
เมื่อได้ผลประสิทธิภาพการใช้ห้องแต่ละห้องในอาคารแล้วให้นำมารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ย ซึ่งจะเป็นผล
ประสิทธิภาพการใช้ห้องของอาคารนั้น ๆ ทั้งนี้ ได้แนบสูตรการวิเคราะห์ แบบฟอร์มและตัวอย่าง
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียน มาพร้อมนี้แล้ว

๒. ได้เชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของคณะเทคโนโลยีการประมงฯ มารับทราบและร่วม
สร้างความเข้าใจแล้ว

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ควรพิจารณาถึงสาเหตุที่จำนวนนักศึกษาจบ น้อยลง ซึ่งสาเหตุเกิดจากมหาวิทยาลัยเน้นบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติ แต่มหาวิทยาลัยมีห้อง Wet Lab ไม่เพียงพอ จึงทำให้ต้องใช้พื้นที่ในอาคารเรียนเป็น ห้องปฏิบัติการแทน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานฯ ประกอบด้วย รองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงฯ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ และ ผู้เกี่ยวข้อง โดยมีผู้อำนวยการกองอาคารฯ เป็นเลขานุการ เพื่อพิจารณาและวิเคราะห์การใช้ ประโยชน์อาคารของคณะเทคโนโลยีการประมงฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ติริโกศาภิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ